

bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: Thanh Hóa phải phát huy mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng phát triển công nghiệp, đặc biệt là Khu kinh tế Nghi Sơn; quan tâm phát triển nông nghiệp và công tác xóa đói, giảm nghèo; coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

NĂM 2009

THÁNG 01

Ngày 02 tháng 01 năm 2009

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày 02 tháng 01 năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về *"Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới"*, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Phòng chống ma túy và Chỉ thị số 21-CT/TW,

ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về "*Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới*", làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là các nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, nhận thức sâu sắc về hiểm họa ma túy, tích cực tham gia và tự phòng, chống ma túy, tạo nên phong trào hành động phòng, chống ma túy rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, cộng đồng dân cư... xây dựng kế hoạch cụ thể về phòng, chống ma túy ở địa phương, đơn vị; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân cam kết không để ma túy xâm nhập vào gia đình mình, nếu có người nghiện ma túy tự giác áp dụng các biện pháp cai nghiện, quản lý; ngăn chặn kịp thời, không để người nghiện ma túy lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng ma túy.

3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường lực lượng, tập trung tấn công, truy quét các đối tượng, đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy, xóa bỏ triệt để các tụ điểm phức tạp về ma túy, đưa ra xét xử nghiêm minh để giáo dục, răn đe các hành vi vi phạm. Tổ chức tốt việc cai nghiện ma túy với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Tiếp tục vận động, ngăn chặn, xóa bỏ tình trạng tái trồng cây thuốc phiện. Tăng cường hợp tác với tỉnh Hòa Phăn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Phối hợp tốt với các tỉnh Nghệ An, Sơn La, Hòa Bình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy có tổ chức.

Ngày 20 tháng 01 năm 2009

**ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG TẤN SANG, ỦY VIÊN
BỘ CHÍNH TRỊ, THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ
TRUNG ƯƠNG THĂM VÀ CHÚC TẾT ĐẢNG BỘ,
NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Kỷ Sửu, ngày 20 tháng 01 năm 2009, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa.

Đồng chí Trương Tấn Sang và các đại biểu trong đoàn đã đến dâng hương tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ; Đến thăm, chúc Tết và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Lon, ở xã Đông Hải và ông Vũ Nhẫn, thương binh hạng 1/4, ở phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Đồng chí Trương Tấn Sang có buổi làm việc và nói chuyện thân mật với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh. Đồng chí biểu dương và chúc mừng những kết quả khá toàn diện tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2008, đặc biệt, trong điều kiện khó khăn nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng khá. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực trong việc chăm lo đời sống, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân. Về định hướng năm 2009 và các năm tiếp theo, đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định: Thanh Hóa đã có định hướng phát triển khá rõ nét, trong đó Khu kinh tế Nghi Sơn đang được đầu tư mạnh mẽ sẽ là điểm tựa không chỉ cho Thanh Hóa, khu vực miền Trung mà còn của cả nước. Đồng chí lưu ý Thanh Hóa cần tập trung đẩy mạnh

phát triển kinh tế ở phía Đông của tỉnh - nơi có điều kiện thuận lợi, đồng thời phải thường xuyên quan tâm chăm lo ổn định và nâng cao đời sống nhân dân ở khu vực phía Tây của tỉnh - nơi còn nhiều khó khăn. Tiếp tục đầu tư hạ tầng ở các khu vực trọng điểm, bức xúc, đồng thời tính toán, đề xuất các cơ chế phù hợp. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa thành một tỉnh phát triển.

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã đến thăm Cảng nước sâu Nghi Sơn, công trình xây dựng Nhà máy sửa chữa - đóng mới tàu biển Nghi Sơn do Tập đoàn Vinashin làm chủ đầu tư; thăm công trình san lấp mặt bằng phục vụ xây dựng Khu liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam liên doanh với các đối tác Nhật Bản, Cô Oét làm chủ đầu tư; chúc Tết và nói chuyện với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, lãnh đạo huyện Tĩnh Gia và cán bộ của 12 xã thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn.

THÁNG 3

Ngày 05 tháng 3 năm 2009

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC KỶ NIỆM 45 NĂM HÀM RỒNG CHIẾN THẮNG

Đề tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2010) trang trọng, hào hùng và ý

nghĩa, ngày 05 tháng 3 năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 28-KL/TU về "*Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Hàm Rồng - Nam Ngạn*". Nội dung như sau:

1. Cơ bản thống nhất với "*Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Hàm Rồng - Nam Ngạn (03, 04/4/1965 - 03, 04/4/2010)*", do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trình bày.

Lễ kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Hàm Rồng - Nam Ngạn được tổ chức trọng thể vào sáng ngày 03 hoặc 04 tháng 4 năm 2010 và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình Lễ kỷ niệm bao gồm các nội dung: Biểu dương lực lượng; diễn văn kỷ niệm; chương trình nghệ thuật sân khấu hóa. Đối với phần biểu dương lực lượng, ngoài huy động các lực lượng quân đội, học sinh, sinh viên tham gia, phải giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các huyện lo phần trang bị và tổ chức luyện tập đối với lực lượng tham gia điều hành của địa phương mình. Phần kịch bản Lễ kỷ niệm, giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chuẩn bị, trong trường hợp cần thiết có thể mời các tác giả có uy tín trong nước tham gia.

Trước và sau Lễ chính, tiến hành các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng: Trưng bày hiện vật, tranh ảnh, sách báo về Chiến thắng Hàm Rồng và các địa danh: phà Ghép, cầu Lèn, Lạch Trường, đảo Nẹ, dân quân Hoa Lộc...; giao lưu truyền hình trực tiếp "Ký ức Hàm Rồng" với các nhân chứng lịch sử; tổ chức lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ, tượng đài Thanh niên xung phong Hàm Rồng, tượng đài Nam Ngạn; tổ chức lễ hội trồng đồng, dân ca - dân vũ... tại làng cổ Đông Sơn; thả hoa đăng trên sông Mã để tưởng niệm các liệt sỹ và

những người đã hy sinh tại khu vực Hàm Rồng, gắn với chương trình ca nhạc "Chào sông Mã anh hùng"...

Đặc biệt quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Lễ kỷ niệm, nhằm nêu bật và biểu dương tinh thần chiến đấu anh dũng và sự hy sinh to lớn của quân và dân Hàm Rồng - Nam Ngạn trong các cuộc đọ súng đầu ác liệt với đế quốc Mỹ xâm lược.

2. Thống nhất với trình bày của Sở Xây dựng về Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Quảng trường Chiến thắng Hàm Rồng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, bố trí Kỳ đài của Quảng trường phải đảm bảo đủ chỗ ngồi cho 550 - 600 người.

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG
NAM THANH - BẮC NGHỆ**

Ngày 05 tháng 3 năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 29-KL/TU về "*Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ*", nội dung chỉ đạo như sau:

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý đưa 04 huyện: Tĩnh Gia, Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) vào phạm vi nghiên cứu của quy hoạch vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ.

2. Trong nội dung quy hoạch cần phân tích rõ tính chất và lợi thế của vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ là: Nằm trên trục giao lưu Bắc - Nam, Đông - Tây của đất nước; là một trong những trung tâm giao lưu quốc tế với nước bạn Lào và vùng

Đông Bắc Thái Lan. Có Cảng biển nước sâu Nghi Sơn và đảo Mê, thuận lợi trong giao lưu, phát triển kinh tế trong nước và quốc tế. Quy hoạch vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ không chỉ là động lực phát triển kinh tế - xã hội đối với hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, mà còn đối với cả khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ.

3. Về hệ thống giao thông: Bổ sung tuyến giao thông đối ngoại nối Cảng Nghi Sơn với nước bạn Lào qua cửa khẩu Khẹo (thuộc xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân). Cần nghiên cứu bổ sung thêm tuyến giao thông đường bộ theo hướng Đông - Tây; trong đó, nên nghiên cứu mở tuyến đường bộ từ phía Tây đến thị trấn Bến Sung (huyện Như Thanh) nối với cảng Nghi Sơn; mở tuyến từ Xuân Quỳnh hoặc Hóa Quỳnh (Như Xuân) nối với Cảng Nghi Sơn qua khu vực phía Tây Vườn Quốc gia Bến En. Trên cơ sở quy hoạch của tuyến đường cao tốc Bắc Nam, bố trí các tuyến đường ngang, tại các điểm dừng hình thành các đô thị mới, nhằm kết nối và thúc đẩy giao lưu phát triển kinh tế - văn hóa giữa Khu kinh tế Nghi Sơn với các tỉnh, thành và vùng kinh tế trong nước. Đối với hệ thống giao thông đường thủy: cần nghiên cứu sâu và có kiến nghị cụ thể, nhằm phát triển đảo Mê trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế và khu vực.

4. Về quy hoạch đô thị: Thống nhất quy hoạch đô thị công nghiệp có quy mô đô thị loại II từ thị trấn Còng (huyện Tĩnh Gia) đến cầu Hang và chỉ nên thể hiện mang tính định hướng, làm cơ sở để quy hoạch chi tiết các khu chức năng, bảo đảm tính chủ động và linh hoạt trong thực hiện và điều chỉnh quy hoạch sau này.

5. Về hệ thống cấp nước: Đề nghị đơn vị tư vấn tập trung nghiên cứu dự báo trữ lượng nước ngầm có khả năng khai thác

cung cấp cho khu vực đô thị, nhất là Khu kinh tế Nghi Sơn. Không bố trí các công trình xây dựng cơ bản trên các vị trí có nước ngầm.

6. Để đưa quy hoạch vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ trở thành hiện thực, không chỉ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, mà còn đối với cả khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ, cần nghiên cứu, kiến nghị cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng: Hệ thống hóa tất cả các cơ chế, chính sách hiện có mà Nghị quyết 37-NQ/TW và Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đã quy định, trên cơ sở đó, kiến nghị Chính phủ những cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho toàn vùng có cơ hội phát triển. Kiến nghị Trung ương đầu tư một số hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, cảng biển, hệ thống cấp thoát nước... Có cơ chế, chính sách thực sự hấp dẫn, khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong vùng.

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH
THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI NHANH
CÁC QUY HOẠCH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ
TẠI KHU KINH TẾ NGHI SƠN**

Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai nhanh các quy hoạch, dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn, ngày 05 tháng 3 năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 30-KL/TU về "*Đẩy mạnh thu hút đầu tư và triển khai nhanh các quy hoạch, dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn*". Nội dung như sau:

1. Khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết các khu chức năng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở cho việc giới thiệu địa điểm giao đất, cho thuê đất triển khai các dự án, cũng như thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp.

Cần thống nhất quan điểm: triển khai quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn là hạt nhân để triển khai lập lại quy hoạch huyện Tĩnh Gia và là động lực, là căn cứ để điều chỉnh quy hoạch vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ. Do đó, không chờ làm xong quy hoạch huyện Tĩnh Gia, quy hoạch vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ; quy hoạch chi tiết các khu chức năng thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn. Riêng quy hoạch cảng biển, cần chú ý ưu tiên dành đất phát triển các kho bãi sau cảng, tạo thế phát triển lâu dài, phát huy tối đa tiềm năng của Cảng nước sâu Nghi Sơn.

2. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu tái định cư, tạo điều kiện cho nhân dân trong vùng dự án sớm ổn định nơi ăn, ở, sinh hoạt và sản xuất; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi giải phóng mặt bằng đối với những dự án đang triển khai.

3. Để đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án, cần tập trung xây dựng và sớm hoàn chỉnh một số hạ tầng thiết yếu trong Khu kinh tế Nghi Sơn như: tuyến đường giao thông 513, hệ thống cấp điện, cảng phục vụ cho xuất sản phẩm dầu khí và đặc biệt là hệ thống cấp nước thô phục vụ cho sản xuất...

4. Trên cơ sở quy hoạch các khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn chủ trì, phối hợp với các sở: Công thương, Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng...; kiến nghị Ủy

ban nhân dân tỉnh xây dựng một số dự án lớn làm căn cứ cho việc xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

5. Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án và cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt, vui chơi giải trí... của lực lượng lao động tham gia các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

6. Phát huy những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng năm 2008, đề nghị các ngành, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân tự giác thực hiện những quy định của pháp luật trong giải phóng mặt bằng.

7. Công an tỉnh tiếp tục tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cháy nổ... nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Đồng thời, sớm nghiên cứu và báo cáo Bộ Công an cho phép thành lập một đơn vị Công an tại Khu kinh tế Nghi Sơn, có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tương đương Công an cấp huyện.

8. Để có thêm nguồn vốn đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các bộ ngành Trung ương giải quyết hết số kinh phí còn lại mà Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ đầu tư xây dựng bến số 2 Cảng Nghi Sơn; hoàn chỉnh các thủ tục để vay vốn nhàn rỗi của Trung ương, nghiên cứu kỹ các cơ chế, chính sách của Chính phủ, nhất là gói ưu đãi dành cho Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn...

Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 3 năm 2009

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH THANH HÓA KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2009 - 2013**

Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 3 năm 2009, tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa XII, nhiệm kỳ 2009 - 2013.

Nhiệm kỳ 2004 - 2008, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự ủng hộ của các cấp chính quyền và sự tham gia tích cực của các tổ chức thành viên, của nhân dân các dân tộc, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã thu được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ tính liên minh chính trị rộng lớn, tính liên hiệp tự nguyện, tính nhân dân sâu sắc. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp không ngừng được củng cố. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động đối ngoại nhân dân; tích cực tham gia vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ở các công trình trọng điểm, tham gia cứu trợ nhân dân bị thiên tai, dịch bệnh. Các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hằng năm của địa phương. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã làm phong phú, sinh động thêm nội dung, hình thức, phương pháp vận động quần chúng của Đảng, làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn, đồng thuận hơn với đường

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương, từ đó đóng góp sức lực, trí tuệ, tiền của vào quá trình phát triển của tỉnh nhà.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 119 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa XII. Kỳ họp thứ nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gồm 9 vị; hiệp thương cử chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch. Đồng chí Hà Văn Thương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa XI được tin nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2009 - 2013. Đại hội hiệp thương, cử 14 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

THÁNG 4

Ngày 07 tháng 4 năm 2009

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LAM SƠN ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Ngày 07 tháng 4 năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 33-KL/TU về "*Phát triển trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020*"; nội dung như sau:

1. Về chế độ, chính sách đối với học sinh: Nên nghiên cứu chế độ học bổng đối với học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn, trong đó bao gồm cả trợ cấp sinh hoạt phí và chế độ khuyến khích các em học giỏi, đạt các giải quốc gia và quốc tế. Mức sinh hoạt phí tối thiểu bằng chế độ áp dụng cho học sinh Trường Dân tộc nội trú tỉnh. Đối với học sinh được chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, được tỉnh hỗ trợ tiền ăn, ở trong thời gian tham gia tập huấn và tham dự các kỳ thi (nếu Nhà nước không hỗ trợ).

2. Về chế độ đối với giáo viên: Ngoài chế độ phụ cấp theo quy định chung của Nhà nước, cần nghiên cứu hỗ trợ đối với giáo viên có học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế. Mức hỗ trợ căn cứ mức lương tối thiểu để tính.

3. Ngoài các chính sách trên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành nghiên cứu, bổ sung vào Đề án: chính sách tuyển chọn và giữ giáo viên dạy giỏi công tác lâu dài tại trường; đồng thời, có chính sách hỗ trợ để học sinh là con em các hộ nghèo ở các huyện trong tỉnh, có chỉ số thông minh cao, đã thi đỗ vào trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn có điều kiện về trường học tập.

4. Về cơ sở vật chất của trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn: Tập trung đầu tư bảo đảm điều kiện dạy và học của nhà trường và bảo đảm diện tích mặt bằng tại vị trí hiện tại. Về lâu dài, nếu có sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể nghiên cứu quy hoạch ở vị trí mới phù hợp hơn.

Ngày 20 tháng 4 năm 2009

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH
CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN HỖ TRỢ, GIÚP ĐỠ
HỘ NGHÈO CHƯA CÓ NHÀ Ở, ĐANG Ở TẠM BỢ,
DỘT NÁT VÀ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO
SINH SỐNG TRÊN SÔNG**

Với quyết tâm hoàn thành xóa nhà tranh tre tạm bợ, đột nát cho các hộ nghèo trong năm 2009, ngày 20 tháng 4 năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 34-KL/TU về *"Đẩy mạnh Cuộc vận động toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo chưa có nhà ở, đang ở tạm bợ, đột nát và ổn định đời sống đồng bào sinh sống trên sông"*. Nội dung Kết luận như sau:

1. Giao Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, vận động các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo xây dựng nhà ở. Đồng thời, tiếp tục phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia *"Cuộc vận động giúp đỡ hộ nghèo chưa có nhà ở, đang ở nhà tạm bợ, đột nát và ổn định đời sống đồng bào sinh sống trên sông"*. Với các mức phát động cụ thể như sau: các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh mức: 02 triệu đồng trở lên; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy mức: 1,5 triệu đồng trở lên; các đồng chí là trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch HĐND, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố mức: 1.000.000 đồng trở lên; các đồng chí là phó các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố mức: 500.000 đồng trở lên.

2. Giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy có Thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, doanh nhân; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực hưởng ứng Cuộc vận động, phấn đấu để tỉnh ta hoàn thành xóa nhà tranh tre tạm bợ, dột nát cho các hộ nghèo ngay trong năm 2009.

3. Yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

Ngày 30 tháng 4 năm 2009

**CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH
QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ
THANH HÓA ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN 2035**

Ngày 30 tháng 4 năm 2009, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (1994 - 2009) và công bố Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Tới dự có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố Thanh Hóa.

Năm 1994, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập thành phố Thanh Hóa, trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Từ đó, Thành phố đã có những bước tiến vượt bậc. Dân cư tăng 1,4 lần; diện tích tăng 1,6 lần; tổng sản phẩm (GDP) tăng 13 lần; thu ngân sách tăng gấp 20 lần; thu nhập bình quân đầu người cứ 5 năm lại tăng gấp đôi. Với tinh thần “Thành phố vì cả tỉnh, cả tỉnh vì Thành phố”, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành phố Thanh Hóa đã thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản gần 15.000 tỷ đồng... Để xứng đáng với sự quan tâm của Trung ương; sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đảng bộ và nhân dân thành phố Thanh Hóa quyết tâm triển khai thực hiện tốt Quyết định 84/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ quy hoạch các khu chức năng, làm cơ sở để quản lý chặt chẽ quy hoạch theo hướng đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển thành phố về phía Đông và Đông - Nam để nối với thị xã Sầm Sơn, trở thành đô thị loại I vào năm 2015.

THÁNG 6

Ngày 01 tháng 6 năm 2009

ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ TOÀN TỈNH LẦN THỨ VII

Ngày 01 tháng 6 năm 2009, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ VII,

năm 2009. Các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Văn Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Hồ Mậu Ngoạt, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng Đội Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 200 thiếu nhi, đại diện cho hơn 50 vạn thiếu nhi các dân tộc trong tỉnh đã về dự.

Trong những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, các em thiếu nhi trong tỉnh luôn đoàn kết, phát huy truyền thống của các thế hệ cha ông đi trước, ra sức thi đua học tập, tu dưỡng, rèn luyện và đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Nhiều phong trào thi đua đã được phát động với nội dung phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia; đặc biệt là các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng như: “Uống nước nhớ nguồn”, “Vì người nghèo”, “Tìm địa chỉ đỏ”... Các phong trào thi đua trong học tập như “Tuần học tốt, giờ học tốt”, “Tiếng kèn học đêm”, “Giúp bạn đến trường”... đã được các em nhiệt tình hưởng ứng tham gia, tạo khí thế thi đua trong học tập và đã có nhiều thiếu nhi đạt thành tích cao, trong đó có nhiều em là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần vượt khó vươn lên. Bên cạnh thành tích trong học tập, các em còn là những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào quyên góp, ủng hộ quỹ “Vòng tay bạn bè” và tổ chức các hoạt động tình nghĩa giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống...

Thành tích của các em thiếu nhi đạt được trong những năm qua, đặc biệt là 200 điển hình Cháu ngoan Bác Hồ là những tấm gương tiêu biểu cho phong trào vượt khó, học giỏi, chăm ngoan của thiếu nhi Thanh Hóa.

THÁNG 7

Ngày 21 tháng 7 năm 2009

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG, CHUYÊN GIA

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về công tác xuất khẩu lao động và chuyên gia, ngày 21 tháng 7 năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về *"Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xuất khẩu lao động và chuyên gia đến năm 2010 và những năm tiếp theo"*. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những quy định của pháp luật về lao động và "Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng", nâng cao nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động. Tuyên truyền và thông tin kịp thời, đầy đủ đến tận các xã, phường, thị trấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng về chế độ, chính sách, điều kiện tuyển chọn, điều kiện làm việc, sinh hoạt và thu nhập của người lao động ở các thị trường lao động nước ngoài, để nhân dân tìm hiểu và lựa chọn.

2. Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

a. Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh; củng cố, kiện toàn phòng chuyên môn có chức năng tham mưu quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định năng lực của các tổ chức, doanh nghiệp tư vấn và làm dịch vụ đưa lao động đi xuất khẩu lao động; lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực, uy tín giới thiệu cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hướng dẫn các xã, phường, thị trấn phối hợp tuyển người đi xuất khẩu lao động. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi lừa đảo, thông tin không trung thực, gây thiệt hại đến lợi ích của người lao động và doanh nghiệp.

b. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, theo hướng khuyến khích các cơ sở dạy nghề của Nhà nước và các thành phần kinh tế đào tạo những ngành nghề mà thị trường lao động ngoài nước có nhu cầu, quan tâm dạy ngoại ngữ và rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp cho người lao động. Khuyến khích các cơ sở dạy nghề trong tỉnh liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đào tạo nguồn lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu của các thị trường lao động nước ngoài.

c. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các thủ tục đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tạo mọi điều kiện

thuận lợi để các doanh nghiệp xuất khẩu lao động mở văn phòng tư vấn, cơ sở đào tạo nghề tại các huyện, thị xã, thành phố, nhằm tạo cơ hội để người dân tiếp cận, tìm hiểu và lựa chọn cho mình một cơ hội làm việc phù hợp.

d. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ các huyện nghèo xuất khẩu lao động theo Quyết định số 71/2007/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 23 tháng 7 năm 2009

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CỘT MỐC BIÊN GIỚI CỬA KHẨU QUỐC TẾ NA MÈO - NẬM XÔI

Ngày 23 tháng 7 năm 2009, Ban Chỉ đạo cắm mốc biên giới tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng cột mốc 327 tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo - Nậm Xôi (327a - Việt Nam, cột mốc 327b - Lào).

Khởi công xây dựng cột mốc 327 nằm trong dự án tôn tạo và tăng dày hệ thống mốc giới quốc gia Việt Nam - Lào trên địa phận 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và hai huyện Quan Sơn - Yên Xay. Cột mốc 327 tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo - Nậm Xôi không chỉ là điểm phân định lãnh thổ mỗi nước, mà còn là điểm tham quan du lịch của nhân dân hai nước và khách quốc tế. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

THÁNG 8

Ngày 03 tháng 8 năm 2009

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO SƠ KẾT MỘT NĂM THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN CHỦ TRƯỞNG BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KIÊM CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Để tiếp tục thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), ngày 03 tháng 8 năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 40-KL/TU về "*Sơ kết một năm thí điểm thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã*". Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo như sau:

1. Chưa mở rộng thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở tất cả các huyện, thị trong tỉnh.

2. Ở các địa phương đang thí điểm thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã vẫn giữ ổn định mô hình tổ chức bộ máy như hiện nay.

3. Trên cơ sở quy chế hoạt động của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân các phường, xã đã được Thành ủy Thanh Hóa ban hành, cũng như các quy chế hoạt động mà Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, phường được chọn làm điểm đang thực hiện; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát lại và ban hành quy

chế mẫu thống nhất để thực hiện ở các địa phương đang làm điểm trong tỉnh.

4. Về chế độ phụ cấp đối với chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thống nhất áp dụng bằng một suất lương cơ bản tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 năm 2009

ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO TỈNH HỦA PHẢN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI THANH HÓA

Nhận lời mời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 năm 2009, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Phăn Khăm Vị Pha Văn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng, làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành chức năng của tỉnh Hủa Phăn đã sang thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Ngày 24 tháng 8, đoàn cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã tiến hành hội đàm. Hai bên đã thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 và 7 tháng đầu năm 2009 của mỗi tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện hợp tác giữa hai tỉnh năm 2008 và ký kết biên bản hợp tác năm 2009.

Trong năm 2008, hai tỉnh đã cử nhiều đoàn công tác sang trao đổi, học tập kinh nghiệm và triển khai thực hiện các nội dung thỏa thuận, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp tác. Tỉnh Hủa Phăn đã cử 24 đoàn công tác sang Thanh Hóa và tỉnh Thanh Hóa đã cử 13 đoàn công tác

sang Hòa Phẫn. Các huyện giáp biên giới của hai tỉnh cũng đã cử nhiều đoàn cán bộ sang trao đổi, học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và ổn định tình hình an ninh - quốc phòng khu vực biên giới giữa hai bên. Hai tỉnh đã khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia thị trường, xúc tiến thương mại, trao đổi, mua bán hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân, nhất là vùng biên giới. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai tỉnh năm 2008 đạt hơn 3,8 triệu USD, bằng 84,7% so với năm 2007. Số lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu tiếp tục tăng. Các doanh nghiệp của Thanh Hóa đã nhận thầu thi công các công trình cơ sở hạ tầng, công trình dân dụng, sản xuất, chế biến gỗ; đào tạo hàng chục sinh viên của tỉnh Hòa Phẫn tại các trường Đại học Hồng Đức, Cao đẳng Y tế Thanh Hóa; hàng chục lượt cán bộ và nhân dân tỉnh Hòa Phẫn được khám và điều trị bệnh tại Thanh Hóa. Bệnh viện tỉnh Hòa Phẫn đã khám và điều trị cho một số cán bộ, công nhân tỉnh Thanh Hóa đang công tác tại tỉnh Hòa Phẫn. Các bệnh viện huyện tuyến biên giới của hai tỉnh cũng đã giúp nhau điều trị bệnh cho nhiều lượt cán bộ và nhân dân hai bên biên giới. Tỉnh Hòa Phẫn đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tiến hành tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Năm 2008, tỉnh Thanh Hóa đã viện trợ không hoàn lại cho tỉnh Hòa Phẫn 2,5 tỷ VNĐ để đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Nậm Săm tại trung tâm thị xã Sầm Nưa.

Hai tỉnh đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang, đặc biệt là nhân dân vùng biên giới hiểu rõ và thực hiện tốt Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng như các văn bản ký kết khác giữa hai tỉnh. Lực lượng quốc phòng - an ninh hai tỉnh đã duy trì chế độ công tác, giao ban định kỳ để kịp thời thông báo tình hình, phối hợp đấu tranh chống các hoạt động buôn lậu, vượt biên trái phép, đấu tranh với tội phạm ma túy; phối hợp tổ chức tốt các lớp tập huấn nghiệp vụ; triển khai kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam - Lào, để đường biên giới Thanh Hóa - Hòa Phăn luôn được bảo vệ an toàn và là đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai tỉnh, hai nước...

Trong chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hòa Phăn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ (thành phố Thanh Hóa), thăm Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa và Khu Công nghiệp Lễ Môn.

THÁNG 9

Ngày 08 tháng 9 năm 2009

ĐẠI HỘI HỘI LUẬT GIA TỈNH THANH HÓA LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2009 - 2014

Ngày 08 tháng 9 năm 2009, Hội Luật gia Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2009 - 2014. Dự Đại hội có 112 đại biểu, đại diện cho 1.545 hội viên thuộc 25 tổ chức hội trong tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Nhiệm kỳ 2004 - 2009, Hội Luật gia Thanh Hóa đã có những bước tiến đáng kể cả về mặt xây dựng, phát triển tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động; tập hợp được đông đảo luật gia tham gia xây dựng, phổ biến, tuyên truyền, tư vấn pháp luật và xây dựng các văn bản pháp quy ở địa phương; góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiền biểu dương những thành tích của Hội Luật gia trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nhấn mạnh những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội Luật gia Thanh Hóa vững mạnh, cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2009 - 2014 gồm 25 ủy viên. Ông Dương Khánh, Giám đốc Sở Tư pháp được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia Thanh Hóa.

Ngày 21 tháng 9 năm 2009

TỔNG KẾT MƯỜI NĂM THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG ĐẢNG

Ngày 21 tháng 9 năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về chế độ học tập chính trị trong Đảng. Kết quả như sau:

Sau 10 năm triển khai và tổ chức thực hiện Quy định 54-QĐ/TW, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã đào tạo, bồi dưỡng được

660 lớp đảng viên mới, với 62.933 học viên; 402 lớp cấp ủy viên, với 46.007 học viên; 616 lớp chuyên đề, với 74.138 học viên; 152 lớp sơ cấp lý luận chính trị, với 11.939 học viên; 128 lớp trung cấp lý luận chính trị, với 12.843 học viên; phối hợp mở 13 lớp cao cấp lý luận chính trị, với 1.370 học viên hệ tại chức và 522 học viên hệ tập trung; 847 lớp các đoàn thể, với 76.226 học viên. Ngoài ra, còn phối hợp với các trường ở Trung ương tổ chức các lớp cử nhân, thạc sỹ chính trị theo yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Một số địa phương như: Thọ Xuân, Nông Cống, Hoàng Hóa, Hà Trung, Hậu Lộc, Triệu Sơn, Nga Sơn, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Thạch Thành... có nhiều cách làm sáng tạo, tổ chức được nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Trên cơ sở chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, tỉnh đã kịp thời hướng dẫn, tổ chức tập huấn, tạo điều kiện để giảng viên thực hiện việc giảng dạy thống nhất, đạt chất lượng tốt. Nội dung chương trình học tập lý luận chính trị từng bước được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu học tập ngày càng cao của cán bộ, đảng viên, nên chất lượng học tập của học viên được nâng lên rõ rệt. Gắn việc học tập lý luận chính trị với tiêu chuẩn hóa cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành với công tác quy hoạch, sử dụng, đề bạt cán bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các cấp tăng nhanh. Trên 90% cán bộ đương chức của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở có trình độ lý luận chính trị đạt chuẩn theo Quy định 54-QĐ/TW.

Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ngày càng được nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất chính trị. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thao giảng định kỳ giảng viên lý luận chính trị tại 9 cụm, nâng cao năng lực chuyên môn

cho đội ngũ giảng viên (cả chuyên trách và kiêm chức). Cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ công tác giáo dục lý luận chính trị ngày càng được quan tâm đầu tư, xây dựng. Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, hệ thống các trường phổ thông trong tỉnh từng bước được đầu tư, xây dựng theo hướng hiện đại. Năm 2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 21-KL/TU về "*Nâng cao chất lượng toàn diện Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện*", hỗ trợ kinh phí của tỉnh để các đơn vị phấn đấu xây dựng trung tâm bồi dưỡng chính trị đạt chuẩn.

THÁNG 10

Ngày 01 tháng 10 năm 2009

TỔNG KẾT 20 NĂM PHONG TRÀO XÂY DỰNG LÀNG VĂN HÓA, KHU PHỐ VĂN HÓA

Ngày 01 tháng 10 năm 2009, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa.

Hội nghị đánh giá: trong 20 năm thực hiện, phong trào xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa đã phát triển rộng khắp và thực sự trở thành phong trào chủ đạo trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Tính đến hết tháng 6 năm 2009, toàn tỉnh đã khai trương xây dựng được 5.863/8.335 làng, cơ quan văn hóa, trong đó có

BIÊN NIÊN NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA 2005 - 2015

4.334/6.040 làng, đạt 72%; 1.529/2.295 cơ quan, đạt 66,7%. Xét công nhận danh hiệu văn hóa các cấp cho 3.426/5.863 làng, cơ quan, đơn vị văn hóa, đạt 58,4%; có 576.219/947.382 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 68%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng làng văn hóa, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, đã phát huy được dân chủ ở cơ sở, giữ vững trật tự an toàn xã hội; đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen cho 81 làng, khu phố, đơn vị văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh.

Ngày 27 tháng 10 năm 2009

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN TỈNH THANH HÓA LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2009 - 2014

Ngày 27 tháng 10 năm 2009, Hội Liên hiệp Thanh niên Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn tỉnh lần thứ IV. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Mai Văn Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Hồ Mậu Ngoạt, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 300 đại biểu đại diện cho hơn 1 triệu thanh niên các dân tộc trong tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Thanh Hóa đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt hơn vai trò đoàn kết, tập hợp rộng rãi và phát huy vai

trò xung kích của thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Các phong trào của Hội được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực, cách làm hiệu quả đã đi vào cuộc sống, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút hàng vạn thanh niên tham gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, phong trào thanh niên tình nguyện trở thành biểu tượng đẹp, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Từ thực tiễn phong trào thanh niên, đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lập thân, lập nghiệp, được xã hội thừa nhận và tôn vinh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2009 - 2014 và bầu Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thanh Hóa khóa IV, nhiệm kỳ 2009 - 2014.

THÁNG 11

Ngày 13 tháng 11 năm 2009

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH VỀ PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG THANH THIẾU NIÊN

Ngày 13 tháng 11 năm 2009, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02 về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên.

Hội nghị đánh giá: trong 10 năm qua, việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 02 đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội được triển khai sâu rộng, qua đó góp phần phát hiện, ngăn ngừa các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở. Đoàn viên, thanh niên đã phát hiện, cung cấp cho cơ quan công an hơn 22.690 tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trong đó 14.112 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra, giải quyết hàng chục ngàn vụ việc tại cơ sở; đã có 3.765 lượt thanh niên tham gia bắt đối tượng phạm tội; 13.590 lượt thanh niên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nhận cảm hóa, giáo dục hơn 8.780 lượt đối tượng và đã có 5.445 đối tượng tiến bộ, được đưa ra khỏi diện quản lý giáo dục tại các xã, phường, thị trấn... Lực lượng Công an cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở xây dựng được 4.728/5.759 khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội; 345/636 xã, phường, thị trấn không có ma túy. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình làm công tác an ninh trật tự được chú trọng. Trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của thanh thiếu niên hoạt động có hiệu quả tại cơ sở.

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 năm 2009

HỘI THI THỂ THAO CÁC DÂN TỘC TOÀN TỈNH LẦN THỨ VIII

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, chào mừng Đại hội đại biểu các

dân tộc thiểu số các cấp và hướng tới Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ VI, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 năm 2009, tại thị trấn huyện Như Thanh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh đã tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII - năm 2009.

Dự hội thi có hơn 350 vận động viên của 14 đoàn, trong đó có 11 đoàn thuộc các huyện miền núi và 3 đoàn thuộc huyện: Nông Cống, thị xã Sầm Sơn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Các vận động viên tham gia đua tài và tranh 21 bộ huy chương ở 5 môn thể thao dân tộc, gồm bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và tung còn. Kết quả, giải Nhất toàn đoàn thuộc về huyện Như Thanh, giải Nhì thuộc về huyện Thạch Thành, giải Ba thuộc về huyện Ngọc Lặc. Ban Tổ chức đã trao cờ đơn vị đăng cai Hội thi Thể thao các dân tộc Thanh Hóa lần thứ IX - năm 2011 cho huyện Cẩm Thủy.

Ngày 17 tháng 11 năm 2009

**HỘI THẢO KHOA HỌC
LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - LÀO
TẠI CÁC TỈNH BIÊN GIỚI VÀ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG**

Thực hiện Dự án nghiên cứu, biên soạn Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007) do Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đồng chủ trì, ngày 17 tháng 11 năm 2009, tại Trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương

phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tại các tỉnh biên giới và một số địa phương”.

Dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Bắc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Phãđôngchít Vôngxả, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, hơn 70 đại biểu là các nhà khoa học, đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh có biên giới với Lào, đại diện Ban Liên lạc Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào của tỉnh Thanh Hóa.

Hội thảo đã tập trung thảo luận và khẳng định: Quan hệ đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là tài sản vô giá, là nguồn sức mạnh, nhân tố bảo đảm thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Mối quan hệ đặc biệt được nhân dân hai nước xây đắp, trong đó có đóng góp rất to lớn của Đảng bộ, nhân dân các tỉnh biên giới và nhiều địa phương Việt Nam. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình”, nhân dân Việt Nam đã chung lưng đấu cật với nhân dân Lào trên những chặng đường đấu tranh gian khổ. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước sau năm 1975, nhân dân các địa phương, đặc biệt ở khu vực biên giới đã tăng cường mối quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng và bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị. Thông qua thảo luận, Hội thảo đã đúc kết nhiều kinh nghiệm và đưa ra một số kiến nghị với trọng tâm: trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở cả hai nước, cần gia tăng mối quan

hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trên quy mô toàn quốc cũng như các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các tỉnh biên giới.

Hội thảo khoa học “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tại các tỉnh biên giới và một số địa phương” đã góp phần làm sáng rõ thêm mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, giúp cho việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thêm toàn diện và sâu sắc. Hội thảo cũng là hoạt động thiết thực để khẳng định và tôn vinh những đóng góp to lớn của nhân dân các tỉnh biên giới cũng như của các địa phương Việt Nam - Lào trong xây dựng và vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

THÁNG 12

Ngày 06 tháng 12 năm 2009

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIÊU ÚNG ĐÔNG SƠN

Ngày 06 tháng 12 năm 2009, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức Lễ Khởi công Dự án hệ thống tiêu úng Đông Sơn. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Mai Văn Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Cao Lại Quang, Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng; Trịnh Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Dự án hệ thống tiêu úng Đông Sơn là một trong những dự án lớn, đa mục tiêu, có tầm chiến lược và ý nghĩa to lớn đối

với sự phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống hạ tầng của các huyện: Đông Sơn, Thiệu Hóa, Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa. Dự án được triển khai thực hiện sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới tiêu thoát nước, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, cải thiện môi trường của khu vực thành phố và các huyện lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo cảnh quan kiến trúc đô thị ngày càng hiện đại, văn minh và phát triển bền vững.

Với tổng vốn đầu tư 326 tỷ đồng (do ngân sách Trung ương cấp, thành phố Thanh Hóa làm chủ đầu tư), Dự án có tổng chiều dài nạo vét và gia cố 24,487km, gồm: sông Thọ Hạc 4,217km; sông Bến Ngự 3,886km; sông Vinh 4,856km và sông Quảng Châu 11,528km; góp phần tiêu úng cho 13.356ha của các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa, Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa.

Ngày 11 tháng 12 năm 2009

**BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH BAN HÀNH
NGHỊ QUYẾT VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
NĂM 2010**

Ngày 11 tháng 12 năm 2009, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) đã ban hành Nghị quyết số 08a-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.

Nghị quyết đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2009:

Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,8%, tuy chưa đạt kế hoạch (13,5%), nhưng là mức tăng

trường khá so với bình quân chung của cả nước. GDP bình quân đầu người đạt 720 USD. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 1,66 triệu tấn, vượt chỉ tiêu kế hoạch và tăng 1,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 13.887 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ). Giá trị dịch vụ tăng 12,1%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21,5% so với cùng kỳ. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 287 triệu USD. Thu ngân sách Nhà nước đạt 2.520 tỷ đồng (bằng 112% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ). Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 21.200 tỷ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ). Tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được đẩy mạnh, giá trị thực hiện đạt 500 tỷ đồng.

Về văn hóa - xã hội: Hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ được đẩy mạnh, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được chuyển giao ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất và đời sống. Chất lượng giáo dục phổ thông có nhiều chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 86,2%. Số trường đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh tăng lên 608 trường. Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên; nhiều kỹ thuật mới về lâm sàng, cận lâm sàng trong khám, chữa bệnh được áp dụng thành công. Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản được tăng cường. Hoạt động văn hóa, thông tin được đẩy mạnh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì. Phong trào thể dục thể thao tiếp tục phát triển. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được quan tâm. Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại 7 huyện thuộc Chương trình 30a được triển khai hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo còn 17,6%.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; lực lượng vũ trang duy trì tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động tham mưu giải quyết các tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, nhất là trên tuyến biên giới, các địa bàn trọng điểm.

Về công tác xây dựng Đảng: Tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đánh giá kết quả 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát quy hoạch cán bộ A1, xây dựng quy hoạch cán bộ A2 cấp tỉnh và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch ở các cấp, các ngành, các địa phương. Kết nạp 5.700 đảng viên mới, xóa 3 bản trắng không có đảng viên. *Về công tác kiểm tra, giám sát,* Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 183 tổ chức Đảng và 1.212 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Công tác giám sát đi vào nề nếp, coi trọng giám sát việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các dự án trọng điểm, chính sách hỗ trợ người nghèo... *Công tác dân vận:* đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng đề án củng cố, phát triển hệ thống chính trị tại các bản đồng bào Mông; tổng kết 10 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng mô hình công tác “dân vận khéo”; thực hiện chủ trương “Năm dân vận chính quyền”.

Hoạt động của chính quyền, các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, góp phần khuyến khích, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với hoàn thành các nhiệm vụ chính

trị năm 2009. Vận động có hiệu quả các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Nghị quyết đã xác định các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2011:

Mục tiêu tổng quát là: tranh thủ tối đa cơ hội phục hồi kinh tế, các chính sách kích cầu của Chính phủ; phát huy mọi tiềm lực của địa phương, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2005 - 2010, tạo ra bước phát triển mới, toàn diện, với tốc độ cao trên tất cả các lĩnh vực; phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 13,5% trở lên; đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo tiền đề vững chắc bước vào thời kỳ 2011 - 2015. Tiếp tục chọn năm 2010 là năm đòn sức cho đầu tư phát triển.

Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 13,5% trở lên, trong đó: nông, lâm, thủy sản tăng 2,6%; công nghiệp - xây dựng tăng 20,5%; dịch vụ tăng 11,6%. GDP bình quân đầu người đạt 810 USD. Cơ cấu các ngành kinh tế: Nông, lâm, thủy sản 24,3%; công nghiệp và xây dựng 41,3%; dịch vụ 34,4%. Sản lượng lương thực có hạt đạt 1,6 triệu tấn trở lên. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 350 triệu USD trở lên. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 28.000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước tăng 5% trở lên so với dự toán Trung ương giao. Tốc độ tăng dân số tự nhiên dưới 0,72%. Tỷ lệ giảm sinh đạt 0,4%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15%. Giải quyết việc làm cho 55.000 lao động. 75% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 49%. Tỷ lệ chất thải rắn, chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 78%.

Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2009

**PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG
THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI THANH HÓA**

Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2009, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã về thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Ngày 11 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã thăm và làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn, nghe Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn báo cáo tình hình hoạt động, tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư trong Khu kinh tế. Phó Thủ tướng đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tỉnh Thanh Hóa trong việc xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn, đồng thời đề nghị Thanh Hóa chú trọng làm tốt công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao như: lọc hóa dầu, nhiệt điện, xi măng... vào Khu kinh tế và khai thác có hiệu quả thế mạnh Cảng biển nước sâu Nghi Sơn.

Ngày 12 tháng 12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm và kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ tại huyện Bá Thước.

Ngày 18 tháng 12 năm 2009

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
TỈNH THANH HÓA LẦN THỨ NHẤT**

Ngày 18 tháng 12 năm 2009, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh

lần thứ nhất. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội; Khăm Đi Xinh Khăm Phát, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Xây dựng đất nước Lào tỉnh Hòa Phăn; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng; cán bộ Ban Dân tộc tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 403 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 65 vạn đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Thanh Hóa là địa bàn cư trú lâu đời của 7 dân tộc anh em: Kinh, Mường, Thái, Dao, Mông, Thổ, Khơ Mú. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, việc thực hiện chính sách dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2006 - 2008 đạt 13,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; xây dựng được các vùng cây nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến; chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển theo mô hình trang trại và sản xuất hàng hóa; trồng rừng, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng được quan tâm, tỷ lệ che phủ rừng trong toàn vùng được nâng lên 59,83%, các nghề thủ công truyền thống như: dệt thổ cẩm, chế biến lâm sản được khôi phục và phát triển. Chương trình định canh định cư được thực hiện ở 68 xã với gần 50 ngàn hộ định cư ổn định; Chương trình 135 được triển khai trên địa bàn 102 xã với mức đầu tư bình quân trên 1 tỷ đồng/xã/năm. Nhờ đó, đã có 95% số xã có

trường, trạm y tế; gần 90% xã có đường ô tô đến trung tâm và 22 trung tâm cụm xã được đầu tư. Chương trình 134 giải quyết cho gần 80 nghìn hộ nghèo có nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Theo đó, hầu hết các xã đặc biệt khó khăn được phổ cập tiểu học, tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi đạt 94%; có 85 trường đạt chuẩn quốc gia. Nhiều phong tục, tập quán lạc hậu được bãi bỏ; các hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc được bảo tồn và phát huy; quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ hữu nghị, hợp tác với chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Phấn (Lào) được củng cố và tăng cường; bộ mặt các thôn, bản có nhiều đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm từ 5 - 7%; các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số được quan tâm bảo tồn và phát triển; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo, đặc biệt là dạy nghề cho thanh niên người dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm vệ sinh môi trường...

Đại hội đã tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực qua các thời kỳ cách mạng; chọn cử 51 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam và thông qua Quyết tâm thư, thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, nỗ lực phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngày 23 tháng 12 năm 2009

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI,
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO ĐOÀN THANH NIÊN
TRONG THỜI KỲ MỚI**

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về *"Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"*, nhằm đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ngày 23 tháng 12 năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về *"Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ mới"*; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về *tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước*; chăm lo bồi dưỡng, giác ngộ lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, truyền thống vẻ vang của Đoàn, gắn với thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

2. Giao Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khẩn trương hoàn chỉnh Đề án đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2010 - 2015, với

những nhiệm vụ trọng tâm: gắn kết chặt chẽ hoạt động của Đoàn Thanh niên với hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Doanh nghiệp nữ, phần đầu đến năm 2015, có trên 60% số doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh thành lập được tổ chức Đoàn, Hội...

3. Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với Đoàn trong việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên... Huy động các nguồn lực đầu tư các điểm vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu niên.

4. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cụ thể hóa quy chế cán bộ Đoàn, hướng dẫn các cấp ủy đảng phối hợp với Đoàn Thanh niên trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn. Xây dựng, trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn.

5. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với Đoàn Thanh niên, xây dựng chương trình và quy chế hoạt động; vận động đoàn viên, hội viên trong độ tuổi tích cực tham gia sinh hoạt Đoàn và hưởng ứng các phong trào do Đoàn Thanh niên phát động.

6. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện chi thị.

Ngày 24 tháng 12 năm 2009

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Ngày 24 tháng 12 năm 2009, tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở*”. Các đồng chí: Mai Văn Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Hồ Mậu Ngọt, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đánh giá: Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, toàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Quy chế dân chủ được tuyên truyền rộng rãi, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, nề nếp, hiệu quả theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ sở hạ tầng, như: Đổi điền dồn thửa, phát triển kinh tế trang trại, kinh tế biển, xuất khẩu lao động, xóa đói giảm nghèo, huy động nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 1998 đến 2009, toàn tỉnh đã huy động được 1.737,12 tỷ đồng (trong đó, nhân dân đóng góp gần 799,4 tỷ đồng) và hàng chục ngàn ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng; làm mới được 621,9km đường nhựa, 1.417km đường bê tông, 3.328km đường cấp phối, sửa chữa, xây dựng 4.467 cầu cống, đập tràn; 4.186 phòng học, 2.159 nhà văn hóa thôn; 696,12km kênh mương liên huyện, liên xã; xây dựng 5.319 làng,

cơ quan văn hóa; 66,5% gia đình chuẩn về văn hóa; 3.054 khu dân cư không tệ nạn xã hội; 5.619 khu dân cư an toàn giao thông; 4.130 khu dân cư có quỹ khuyến học...

Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện Quy chế dân chủ gắn với công tác cải cách hành chính, đã tạo được chuyển biến rõ nét về lề lối làm việc, phương pháp, thái độ trách nhiệm trong công tác của cán bộ, công chức, viên chức. 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế hoạt động sát với chức năng, nhiệm vụ của ngành. 100% Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố có phòng một cửa, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, tiết kiệm thời gian, giảm phiền hà cho nhân dân. Hội nghị cán bộ công chức hàng năm được tổ chức nề nếp, kiện toàn 2.162 Ban Thanh tra nhân dân.

Thực hiện quy chế dân chủ, 100% doanh nghiệp Nhà nước, 75% Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty Cổ phần xây dựng được quy chế, quy định thực hiện dân chủ. Các quy chế, quy định liên quan đến chế độ chính sách, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người lao động, của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các quy định trong sản xuất, kinh doanh... được triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong công nhân lao động.

Ngày 29 tháng 12 năm 2009

KHOI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BÁ THƯỚC 1 VÀ 2

Ngày 29 tháng 12 năm 2009, tại xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Bá Thước 1 và 2.